



LIFE IS FREEDOM

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : ภาสกร ธวัชธำตรี

ตราบดที่เรายังคงใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่ 'เงิน' เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้มีลมหายใจต่อไป เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า 'เงิน' คือสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่หากเราไม่สามารถควบคุมหัวใจให้อาชนะเงินตราไว้ได้ หายนะแห่งชีวิตก็อาจมาเยือน วันนี้เราจึงขอชวนคุณมาพูดคุยกับ 'พอล' - กัทธพล ศิลปจารย์ ผู้เคยปล่อยให้เงินควบคุมทิศทางของชีวิต แต่ด้วยหลักคิดบางอย่างที่เขาค้นพบ มุมมองของคำว่า 'เงิน' และ 'ความรวย' ก็ได้เปลี่ยนไปตลอดกาล

จุดเริ่มต้นของการลงมือเขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินของตัวเองเป็นครั้งแรกคือ... เราอยากแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาตลอดช่วงชีวิตให้แก่คนอื่น เราเป็นคนเขียนตัวนี้บ่อยๆ 36 ปี ก็เกษียณแล้ว ที่เรามีวันนี้ได้เพราะเรามี 'วิถีการ' และ 'วิถีคิด' ที่ได้รับมาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเราอยากถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกัน เราอยากทำให้คนอื่นรู้ว่าเขาไม่รู้อะไรมาก่อน เช่น การเกษียณเร็ว การมีอิสรภาพทางการเงิน การมีเวลาในชีวิตมากขึ้น มีวิธีการอย่างไรในโลกใบนี้มีรายได้ 2 แบบ คือ... active income และ passive income พอคนเรามีรายได้ในรูปแบบที่ต่างกัน เขาก็มีวิถีชีวิตที่ต่างกัน รายได้แบบ active คือเราต้องทำงานถึงจะได้เงิน แต่เราต้องใช้เวลาและเวลาไม่แลกกับเงิน หยุคไม่ได้ ปรวยไม่ได้ เพราะเงินจะหายไป แต่ถ้าเป็นรายได้แบบ passive ถึงคุณจะไม่ทำงาน ไม่ท่องเที่ยวหรือเจ็บป่วย ก็มีรายได้รับจากสินทรัพย์ซึ่งเราใช้เงินทำงานแทนสินทรัพย์ที่ทำให้อ自己有 passive income มีหลายรูปแบบ... ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาคารมาตกแต่งแล้วปล่อยให้เช่า สมมติว่าได้ค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท ถ้าเรามี 10 ที่ ก็จะได้รับเงิน 500,000 บาท แต่เราต้องรู้ก่อนว่าเงิน 500,000 บาท เขาไม่ได้มีมาตั้งแต่แรก แต่ต้องอาศัยความอดทนซื้อและสร้างก่อน ดังนั้น เราต้องมี mindset ของคนที่มีความอดทนและความพยายามถึงจะประสบความสำเร็จ การเขียนหนังสือเป็นการสร้างรายได้แบบ passive อีกรูปแบบหนึ่ง เหมือน เจ. เค. วิลลิ่ง ที่เขียนหนังสือแล้วนำไปตีพิมพ์ขาย ทุกวันนี้เธอมีทรัพย์สินมากกว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเสี้ยวอีก ซึ่งการเขียนหนังสือเป็นงานที่ไม่ได้ใช้เงินทุนเยอะเลย ขอเพียงแค่คุณมีความรู้และลงมือทำในสิ่งที่ถนัด

อิสรภาพทางการเงินคือ... สภาวะที่คนเราสามารถหลุดจากวงจรชีวิตที่เครียดกับเรื่องเงิน สามารถทำสิ่งที่อยากทำได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะอยู่กับครอบครัว ทำบุญ ช่วยวัด อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพยิ่งขึ้น สมมติว่าเรามีเงินเดือน 30,000 บาท เราอาจจะหาเงินมา 10,000 บาท บอกราคาต่อให้จ่ายเงินเป็นแสนก็ไม่ขาย แต่ถามว่าทำไมวันนี้เราถึงอยากทำ ทั้งใจ ทั้งเวลาไปแลกกับเงินหลักหมื่น ถ้าคุณไม่ยอมทำแบบนี้ไปชั่วชีวิต ผมก็ขอแนะนำให้คุณมองหาวิธีอื่น ซึ่งการเขียนหนังสือเป็นงานที่ไม่ได้ใช้เงินทุนเยอะเลย ขอเพียงแค่คุณมีความรู้และลงมือทำในสิ่งที่ถนัด

คำว่า 'เกษียณ' ในความหมายของผมคือ... จุดเริ่มต้นในการทำอะไรที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการทำงาน ไม่ได้หมายความว่าเกษียณแล้วจะจะมีอะไรทำไม่ทำงานอีกต่อไป แต่เป็นการทำงานโดยไม่ปล่อยให้เงินเป็นตัวบังคับมากกว่า เพราะการทำงานก็แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 'จำเป็น' คือสิ่งที่ 'รักที่จะทำ' ซึ่งงานประเภทหลังนี้จะเป็นงานที่เราทำได้ดีกว่า แต่ทว่าไม่ได้มีจำนวนมากทำงานเพราะจำเป็นต้องทำเท่านั้น เพราะถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินมาเลี้ยงครอบครัว แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีความกังวลเรื่องเงินแล้ว ผมเชื่อว่าเราก็อาจจะทำงานแต่เพื่อตัวเองที่มีความสุขกับสิ่งที่ทำมากขึ้น เช่น ถ้าเป็นครู การเกษียณก็ทำให้คุณไม่ต้องไปสอนพิเศษเพื่อหารายได้เสริมจนกลับบ้านดึกดื่น เมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายอย่างเหน็ดเหนื่อย คุณก็จะทำงานประจำได้ดียิ่งขึ้น มีความสุขกับการสอนมากขึ้น นี่คือการดีกว่าการเกษียณสามารถเปลี่ยนจากการทำงานที่จำเป็นต้องทำเป็นการทำงานด้วยความรักได้

Passion ของผมในวันนี้คือ... การส่งต่อความตั้งใจให้คนอื่น เช่น ผมสนใจเรื่องการศึกษา ก็เลยเสียเงินในพันที่ทางไกลให้ได้รับการศึกษามูลนิธิต่างๆ เช่น องค์การยูนิเซฟ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. เป็นต้น ซึ่งเราตั้งใจไว้ว่าจะช่วยเหลือเด็กเพิ่มเดือนละ 1 คน ทำแบบนี้มาตั้งแต่หาเงินเองได้เป็นครั้งแรกตอนอายุประมาณ 19 ปี มาถึงตอนนี้ก็มีจำนวนเยอะขึ้นจนมีความตั้งใจว่าอยากเปิดมูลนิธิเป็นของตนเองภายใน 3-5 ปีนี้ คิดไว้คร่าวๆ ว่าจะเปิดมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็ก ใช้ชื่อว่า Happy Life Foundation ส่วนที่เหลือก็คงจะเป็นการใช้เวลากับตัวเองและคนในครอบครัวมากขึ้น

โลกของเราไม่มีคำว่า 'ผิด' หรือ 'ถูก' มีแต่ 'เวิร์ก' กับ 'ไม่เวิร์ก'... เช่น ถามว่ารวยแล้วดีไหม ผมคิดว่าถ้ารวยแล้วตอบใจชีวิตของเขา ก็โอเค แต่สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยคือ ตอนนั้นคนมักคิดว่าคนรวยมักมาจากทางโกง ดังนั้น ชื่อควรระวังของคนที่ยากลำบากในความคิดของผมคือ อย่าย่ำสำเร็จด้วยทางลัด และอย่าสำเร็จจากการเบียดเบียนคนอื่น เพราะความรวยที่มาจากทางโกงอื่นมันอยู่ในเขี้ยวหนอกรอก แต่ถ้าคุณได้มาอย่างสุจริต ไม่มีผิดศีลธรรม ไม่ทำร้ายใคร ก็ถือว่าโอเค ทัศนคติของผมที่มีต่อเงินคือ... เงินจะสำคัญต่อเมื่อต้องใช้ คำตามคือใช้มันในบาง คำตอบคือใช้ทุกตอนล่ะครับ เพราะออกจากบ้านต้องเดินทางก็ต้องใช้เงิน จะกินข้าวก็ต้องใช้เงิน แม้กระทั่งเสียชีวิตก็ต้องใช้เงินซื้อโลงศพ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมียกย่องสิ่งที่ไม่ใช่เงินได้ เช่น 'สุขภาพ' ครั้งหนึ่งมีคนถามองค์อะไร สามะ ว่า เมื่อท่านนึกถึงมวลมนุษยชาติ ท่านนึกถึงอะไร ท่านตอบว่าท่านรู้สึกข้า เพราะทั้งชีวิตมนุษย์เขา ร่างกายไปแลกเงิน แต่พอถึงยามแก่ตัวก็เอาเงินที่หามาทั้งชีวิตเพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เงินคือ 'เวลาที่ผ่านไป' แต่ผมอยากบอกว่า อย่าไปเสียเวลาเวลาในอดีตเลย เพราะเวลาที่ผ่านไปเสียค่ามากกว่าคือเวลาที่เหลืออยู่ในอนาคต คำตามคือคุณควรมีเวลาเหลือแบบไหน อยากรู้อย่างไรไปใช้ชีวิต หรือเหนื่อยเพียงชั่วคราวแล้วสบายไปตลอดชีวิต

เรื่องชีวิตความสำเร็จสำหรับผมคือ... เวลาและความสุข เพราะความสำเร็จสูงสุดคือการมีความสุข หรือ 'The highest level of success is happiness' แต่ความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อเราสามารถส่งต่อความสำเร็จระดับสูงนี้ให้คนอื่นได้

adb

HIS WAY

- 'พอล' - กัทธพล ศิลปจารย์ มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ขณะเรียนอยู่ที่มัธยมเคยสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ Northern Potter High School รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ต่อมากลับมาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อเนก) วิชาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ นอกจากนี้เขายังเรียนจบ MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งยังจบด้านอสังหาริมทรัพย์จากโครงการ RE-CU (Real Estate Chulalongkorn University) ควบคู่ไปด้วย
- สำหรับผลงานในวงการบันเทิง กัทธพลเป็นทั้งนักแสดง พิธีกร และนักธุรกิจ แจ่มชัดจากการรับบทเป็นพระวิทย์และละครเรื่อง 'ปริศนา' ในด้านธุรกิจ เขาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท CAPP Group Thailand และ One Management Media Group โดยเขายังเป็นลูกศิษย์ของผู้เชี่ยวชาญด้านอิสรภาพทางการเงินอย่าง T. Harv Eker ล่าสุดยังทำงานเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกในชีวิตชื่อว่า 'เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วชีวิต'